
Fræðslunefnd Snæfellsbæjar  

Fimmtudagur 25. janúar 2024 – Ráðhús Snæfellsbæjar  

Fundur settur kl. 18:00  

 

Fundinn sátu:  

Sigrún Erla formaður 

Margrét Sif ritari 

Dagbjörg Dúna 

 

Málefni fundarins: 

1. Bréf frá meistaranema þar sem viðkomandi er að vinna lokaverkefni með því að rannsaka 

hvernig kennarar og leikskólastarfsmenn á Íslandi skynja áhuga sinn á tónlist og gerð 

verður spurningarkönnun og er þetta ætlað starfsfólki leikskólanna í Snæfellsbæ. 

Könnunin er nafnlaus og ekki er beðið um persónugreinanlegar upplýsingar þátttakenda.  

 

Fræðslunefndin samþykkti könnunina og vill að þetta verði sett í hendur leikskólastjóra 

fyrir næstu skref í könnuninni.  

 

2. Fræðslunefndin ræddi einnig spurningar sem þau eru að fá út af mottum sem eru undir 

leiktækjum á leikskólunum Krílakoti og Kríubóli. Fólk er að velta fyrir sér af hverju það er 

ekki búið að fara í að skipta um motturnar því þetta var samþykkt af bæjarstjórn í fyrra.  

Því veltir nefndin fyrir sér á hverju strandar þessi framkvæmd og hvort það sé ekki hægt 

að fara í þetta um leið og veður leyfir.   

 

 Fundi slitið 18:30 


